

บรรณาธิการแถลง

สัปดาห์พิเศษที่ท่านถืออยู่ในมือขณะนี้ คงจะล่าช้าไปเล็กน้อย **บ.ก.** ต้องขออภัย เหตุเพราะความไม่พร้อมของบรรณาธิการ

บ.ก. อยากจะกล่าวถึงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อปลายวันที่ 30 เมษายน 2519 ณ ห้องประชุมกรมปศุสัตว์ ก็ได้สิ้นสุดไปแล้ว และเราก็ได้คณะกรรมการบริหารของสมาคมชุดใหม่ 17 ท่าน คณะกรรมการชุดนี้จะอยู่บริหารกิจการของสมาคมเป็นเวลา 2 ปี

เป็นที่น่าสังเกตอยู่ว่า การประชุมในวันนั้น สมาชิกมาประชุมกันเป็นส่วนน้อย มีจำนวน 55 ท่าน คำนวณแล้วมีสมาชิกมาประชุม 12% เท่านั้น ผิดความคาดหมายของ **บ.ก.** ซึ่งคาดว่าจะมีสมาชิกมาประชุมกันไม่ต่ำกว่า 100 ท่าน ทั้ง ๆ ที่ได้ส่งหนังสือนัดประชุมไปแล้ว และได้เชิญชวนทางวิทยุกระจายเสียงถึง 2 สถานี วันที่ 30 เมษายน คงไม่เหมาะจะเป็นวันประชุมใหญ่ สาเหตุคงเป็นเพราะ

1. สมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถจะมาได้ในวันนั้นอย่างแน่นอน เนื่องจากเป็นวันรับเงินเดือน
2. สมาชิกที่อยู่ในกรุงเทพฯ อาจติดธุระเรื่องส่วนตัว และความจำเป็นอื่น ๆ
3. สมาชิกอาจเบื่อหน่ายสมาคม ๆ ที่ยังไม่แสดงผลงานให้เป็นที่ถูกใจ หรืออาจไม่ชอบหน้าคณะกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งเป็นส่วนตัว
4. สมาชิกอาจไม่ชอบสถานที่ ๆ ประชุม เข้ามาหาที่จอดรถยาก จัดไม่เป็นสัดส่วน
5. สมาชิกละเลยสิทธิ และหน้าที่ของตัวเอง หรืออาจมีสาเหตุอื่น ๆ อีกที่ **บ.ก.** นี้ก็ไม่ออก หรือนึกไม่ถึงก็เป็นได้

จากประสบการณ์นี้จะทำให้กรรมการชุดนี้ และชุดอื่น ๆ พึงสังวรณไว้ จะได้คิดจัดการแก้ไขเสียแต่เนิ่น ๆ

ดังนี้

บ.ก. ขอเรียนให้สมาชิกทราบทั่วกันว่า ขณะนี้สมาชิก สัตว์แพทยสมาคม มี

สมาชิกสามัญตลอดชีพ	416 คน
สมาชิกสามัญประจำปี	39 คน
ทั้งนี้ไม่รวมสมาชิก วิสามัญ ซึ่งมี	23 คน

ท่านที่เขียนเรื่องส่งมายัง บ.ก. และเรื่องของท่านยังไม่ได้ลงพิมพ์ใน สัตว์แพทยสาร บ.ก. ต้องขอภัยด้วย และกำลังอยู่ในคิว

บ.ก. ยังต้องการเรื่องเพื่อลงพิมพ์ในสัตว์แพทยสารเล่มต่อ ๆ ไปอีก ขอให้ท่านสมาชิกและสัตวแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยเขียนเรื่องมาลงเพื่อวิทาหาทานด้วยครับ

ขณะนี้ บ.ก. ได้ทำการแลกเปลี่ยนวารสารต่าง ๆ เช่น เชียงใหม่เวชสาร, การบินพานิช, วารสารอากาศวิทยา, และวารสารการขนส่ง ฯลฯ กับ สัตว์แพทยสาร เรื่องนี้เป็นเรื่องของบรรณารักษ์ ซึ่งตามกฎหมายข้อบังคับเก่าของสัตวแพทยสมาคม พ.ศ. 2502 บรรณารักษ์มีหน้าที่เก็บรักษาหนังสือห้องสมุด ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและอยู่ในสภาพอันดีจัดการค้นคว้าหาหนังสือต่าง ๆ ที่มีประโยชน์มาบำรุงห้องสมุด วางระเบียบการอ่านและยืมหนังสือของสมาชิก แต่ที่เป็นมาตั้งแต่ตั้งสมาคมมา บรรณารักษ์ ทำหน้าที่บรรณาธิการสัตว์แพทยสารมาโดยตลอด และตำแหน่งบรรณาธิการหรือตำแหน่งสารานุกรมก็ไม่มี เพิ่งจะมีเมื่อเปลี่ยนแปลงข้อบังคับใหม่เมื่อ 2518 นี้เอง

ในขณะนี้ที่สมาคมเรายังไม่พร้อม เช่น ยังไม่มีสถานที่ทำงานเป็นของตนเอง เพราะฉะนั้นห้องสมุดของตัวเองยังไม่มี การเก็บหนังสือ และเอกสารของสมาคมจึงขาดตกบกพร่องไป ขณะนี้ท่านนายกของสมาคมก็ได้เจรจากับกรมปศุสัตว์ ขอใช้สถานที่เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้แล้ว และหวังว่าจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

เพื่อการปรับปรุงสัตว์แพทยสารให้ดียิ่งขึ้น ขอให้ท่านสมาชิก ตี และ ดิง มาได้ครับ บ.ก. ยินดีรับเสมอ

บ.ก.